

HĐND HUYỆN ĐẮK SONG  
**BAN PHÁP CHẾ**  
Số: 31 /BC-BPC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
Đắk Song, ngày 20 tháng 12 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Kết quả hoạt động năm 2023 và**  
**phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa V; Quy chế làm việc của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Ban pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 như sau:

**I. Kết quả hoạt động năm 2023**

**1. Công tác tham gia chuẩn bị phiên họp, kỳ họp**

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ban pháp chế đã phối hợp với Văn phòng HĐND & UBND huyện; Ban KT - XH và một số cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cho Thường trực HĐND chuẩn bị nội dung, chương trình để tổ chức thành công các phiên họp thường lệ và kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**2. Công tác hoạt động giám sát**

Năm 2023, Ban pháp chế đã tổ chức được 03 cuộc giám sát việc thực thi công vụ và thực hiện cải cách hành chính quy trình tiếp nhận, hoàn trả hồ sơ tại Bộ phận “Một cửa” của UBND các xã, thị trấn Đức An. Giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tại các xã, thị trấn Đức An và UBND huyện. Giám sát việc chấp hành quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các xã, thị trấn Đức An.

**3. Công tác thẩm tra**

Năm 2023, để phục vụ cho các phiên họp của Thường trực và các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 7 của HĐND huyện, Ban pháp chế đã phối hợp với Ban Kinh tế - Xã hội tổ chức khảo sát, đối chiếu Luật và các văn bản liên quan để thẩm tra các tờ trình, đề án, báo cáo của UBND huyện, các cơ quan tư pháp và các phòng, ban liên quan trình tại các kỳ họp.

**4. Công tác khác**

Tham dự các phiên họp Thường trực HĐND huyện và các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của HĐND huyện, các cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu





HĐND tỉnh và Đại biểu Quốc hội khóa XV, Tham mưu giúp Thường trực HĐND huyện xây dựng báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện khóa V từ đầu nhiệm kỳ đến giữa năm 2023, tham gia Hội nghị giao ban hai cấp HĐND tỉnh, huyện lần thứ hai và thứ ba được tổ chức tại huyện Đắk RLấp và huyện Đắk Song; tham gia tập huấn công tác đại biểu do Trung ương tổ chức tại thành phố Gia Nghĩa. Tham gia Hội nghị giao ban hai cấp HĐND huyện, xã lần thứ hai tổ chức tại xã Đắk Mồi và lần thứ ba tổ chức tại xã Đắk Hòa.

## **5. Nhận xét đánh giá**

### **5.1. Về ưu điểm**

Ban pháp chế HĐND huyện đã hoàn thành tốt chương trình công tác đề ra, các hoạt động của Ban đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa V, Quy chế làm việc của Ban Pháp chế HĐND huyện khóa V, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Các thành viên của Ban Pháp chế cơ bản hoạt động tích cực, đã dành nhiều thời gian cho việc xem xét những vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm, tham mưu cho Thường trực HĐND những vấn đề bất cập, tồn tại, kiến nghị yêu cầu giải quyết của nhân dân, tham gia tích cực công tác tiếp xúc cử tri và hoàn thành các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND phân công.

Trong hoạt động giám sát, Ban Pháp chế đã trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan những ưu điểm cần phát huy, những hạn chế cần khắc phục; đồng thời đưa ra các giải pháp và đề xuất, kiến nghị đến các cơ quan hữu quan và cấp có thẩm quyền xem xét kịp thời để chỉ đạo giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ban Pháp chế đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế của địa phương, duy trì nề nếp sinh hoạt và tổ chức thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Lãnh đạo Ban thường xuyên giữ mối liên hệ với các thành viên trong Ban, kịp thời điều chỉnh, phân công nhiệm vụ khi có công việc phát sinh.

### **5.2 Về hạn chế**

Đa số các thành viên Ban Pháp chế hoạt động kiêm nhiệm, chỉ có 01 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách, khối lượng công việc thì nhiều do đó thực hiện một số công việc của Ban còn chậm so với chương trình kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, một số Ủy viên Ban Pháp chế đang tham gia một số khóa học nên không bố trí được thời gian để tham gia một số cuộc giám sát khi có yêu cầu.



## **II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024**

Năm 2024, là năm thứ 4 của nhiệm kỳ khóa V, tập thể Ban pháp chế tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, duy trì tốt sinh hoạt định kỳ theo Quy chế đã ban hành, đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch đã đề ra cũng như các nhiệm vụ khác khi được Thường trực HĐND huyện phân công, cụ thể là:

### **1. Thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, định kỳ của Ban**

Giúp HĐND huyện giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện, giám sát hoạt động của UBND và các hoạt động của các phòng, ban thuộc UBND huyện, các hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội và công dân trong việc thi hành hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và Nghị quyết của HĐND huyện về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính.

Tổ chức các cuộc họp của Ban theo Quy chế làm việc, họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp của HĐND huyện khóa V. Tham mưu cho Thường trực HĐND, phối hợp tốt với Ban kinh tế - xã hội, Văn phòng HĐND & UBND huyện và các phòng, ban thực hiện các nhiệm vụ do Thường trực HĐND phân công, thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến vào các đề án, dự thảo luật mới, luật sửa đổi bổ sung khi có yêu cầu của cấp trên.

Tham gia tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện, chuẩn bị nội dung phục vụ phiên họp, kỳ họp và tham dự họp đầy đủ các phiên họp, kỳ họp của HĐND huyện.

Tham mưu giúp Thường trực HĐND và phối hợp với Ban kinh tế - xã hội, Ủy ban MTTQ huyện, các ban ngành liên quan trong công tác giám sát và thẩm tra các báo cáo, chương trình, đề án trình tại các kỳ họp của HĐND huyện.

Tổng kết hoạt động năm 2023 của Ban pháp chế HĐND huyện.

### **2. Tổ chức giám sát, khảo sát thực tế**

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ – HĐND, ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Đăk Song: Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2024.

Năm 2024, Ban Pháp chế tổ chức 04 cuộc giám sát của Ban cụ thể như sau:

2.1. Giám sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của Công an huyện Đăk Song; mốc giám sát từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm ban hành quyết định giám sát.

2.2. Giám sát công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đăk Song; mốc giám sát từ ngày 01/01/2023 đến thời điểm ban hành quyết định giám sát.

2.3. Giám sát kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; mốc giám sát từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm ban hành quyết định giám sát.

2.4. Giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, việc thực hiện các dự án trồng rừng của một số đơn vị chức năng trên địa bàn huyện Đăk Song; mốc giám sát giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến thời điểm ban hành quyết định giám sát.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Ban pháp chế HĐND huyện. Kính trình HĐND huyện khóa V, kỳ họp thứ bảy xem xét, quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND huyện,
- UBND huyện,
- Các vị Đại biểu HĐND huyện,
- Lưu VP, Ban PC.



**TRƯỞNG BAN**

**Lê Hồng Đô**